



ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา  
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา และคณะอนุ  
กรรมการฯ จำนวน ๓ คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมประชาสัมพันธ์ ได้มีโครงการ จ้างผลิตเอกสารประกอบการประชุมชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา  
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วุฒิสภา และคณะ  
อนุกรรมการฯ จำนวน ๓ คณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

๑. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๓ วุฒิสภา- ถ่ายเอกสารขาว-ดำ ๑๐๐ หน้า ปกกระดาษการ์ดสีม่วง สันหุ้ม จำนวน ๑๐๐ ชุด ผู้ได้รับ  
การคัดเลือก ได้แก่ ก๊อบบี้ เอ็กซ์เพรส (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น  
๑๐,๑๖๕.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน  
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๒. คณะอนุกรรมการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ฯ- ถ่ายเอกสารขาว-ดำ ๕๐๐ หน้า ปกกระดาษ  
การ์ดสีเขียว สันหุ้ม(แยกเป็น ๒ เล่ม) จำนวน ๖๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ก๊อบบี้ เอ็กซ์เพรส (ขายส่ง,ขายปลีก,  
ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๘๑.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน) รวมภาษี  
มูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๓. คณะอนุกรรมการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรัฐวิสาหกิจฯ- ถ่ายเอกสารขาว-ดำ ๑,๓๙๐ หน้า  
ปกกระดาษการ์ดสีส้ม สันหุ้ม(แยกเป็น ๓ เล่ม) จำนวน ๗๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ก๊อบบี้ เอ็กซ์เพรส (ขายส่ง,  
ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖,๑๗๕.๐๐ บาท (ห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

๔. คณะอนุกรรมการแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ฯ- ถ่ายเอกสาร  
ขาว-ดำ ๓๐๐ หน้า ปกกระดาษการ์ดสีชมพู สันหุ้ม จำนวน ๗๐ ชุด ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ก๊อบบี้ เอ็กซ์เพรส  
(ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๒๒๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเจ็ดบาท  
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางจริยา ประสพทรัพย์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์